

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ อื่นที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรมีภาระงาน มาก ทำให้ปฏิบัติ งานล่าช้า	มีการแบ่งสายงานการปฏิบัติ งาน เพื่อลดภาระกับงาน สารบรรณ	เพียงพอ	- เอกสารมีการ สูญหาย - ในการ ค้นหาเอกสารเกิด ความล่าช้า	- นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัด เก็บเอกสารเพื่อประหยัดพื้นที่ ในการเก็บเอกสาร และความ สะดวกในการค้นหาเอกสาร	งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การติดตามสรุป รายงานตาม โครงการของแต่ละ งานมีความล่าช้า หลังจากดำเนินกิจ กรรมตามโครงการ เสร็จสิ้น	1. มีโครงการดำเนินงาน 2. มี คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. มีแบบฟอร์มรายงานสรุป แผนปฏิบัติการประจำปี 4. มี การมอบหมายงาน/มีติดตาม งานเป็นระยะ 5. สรุปรายงาน สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 6. รายงานเสนอสถานศึกษา	เพียงพอ	การสรุปผลการ รายงานตาม โครงการของแต่ละ งาน/แผนกวิชา หลัง เสร็จสิ้นโครงการ บางส่วนมีความ ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน	1. มีการนิเทศติดตามสรุปผล การรายงานตามโครงการจาก แต่ละงาน/แผนกวิชา 2. กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติ งาน/รายงานสรุปผลการดำเนิน งานให้ชัดเจน	งานวางแผนและงบ ประมาณ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ผู้เรียนขาดความ ตระหนักถึงความ สำคัญ ของการเข้า ร่วมกิจกรรม	สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม สม่ำเสมอ และเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมกลางที่งาน กิจกรรมจัดขึ้น หรือสถานศึกษา จัดขึ้นด้วยการมอบเกียรติบัตร เชิดชู	เพียงพอ	- นักเรียนมาร่วม กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ทันตามกำหนด เวลา เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศ การเดินทาง	- ประชุมชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงผลของการไม่ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง - ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ โดย ครูที่ปรึกษา และสรุปผลแจ้ง งานกิจกรรม	งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา วัตถุประสงค์	ขาดแคลนบุคลากร/ ขาดแคลนสื่อการ	การใช้ห้องปฏิบัติการและ ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการ สอน	เพียงพอ	1. ขาดแคลนสื่อการ เรียนรู้ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนซึ่ง	1. จัดให้มีการเรียนให้ไม่ตรง ชั่วโมง และจัดให้มีการเรียนการ สอน เลื่อนเวลาขึ้น เพื่อให้ครบ	แผนกวิชา

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	เรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน			<p>มีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ไม่ทันสมัย และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไม่เพียงพอ 2. สถานประกอบการ ในการรองรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีจำนวนที่มากขึ้น ในส่วนของสถานประกอบการที่สามารถรองรับนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นในพื้นที่จังหวัดไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่ต่างจังหวัด</p>	<p>กับการจัดการเรียนการสอน และใช้เวลาในชั่วโมงสอน 2. สรรหาความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้สามารถรองรับนักศึกษาในอนาคต</p>	
-----------------------------	-----------------------------------	--	--	---	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วันที่...31...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2566

